

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀI ĐỨC

Số: **70**/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoài Đức, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu “70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ”

Thực hiện Chỉ thị số 22 – CT/HU ngày 22/12/2016 của Huyện ủy Hoài Đức về Lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), UBND huyện Hoài Đức phát động cuộc thi Tìm hiểu “70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ”.

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ truyền thống 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội đối với công tác Thương binh - Liệt sỹ và chăm sóc người có công với cách mạng.

Thông qua cuộc thi góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân và toàn xã hội quan tâm, chăm lo làm tốt hơn nữa công tác Thương binh - Liệt sỹ và chăm sóc người có công với cách mạng, phát huy giá trị truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Là dịp biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng; tôn vinh những tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác chính sách, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người có công.

#### II. NỘI DUNG

Tìm hiểu truyền thống 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và những kết quả của công tác thương binh liệt sỹ, những tấm gương của thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

#### III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các tập thể phòng ban, cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị; UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên trong các trường Đại học, cao đẳng, các trường THPT, THCS cơ sở trên địa bàn huyện.

#### IV. HÌNH THỨC THI

1/ Thi viết trả lời các câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi biên soạn.

2/ Bài viết về những tấm gương liệt sỹ, thương binh trên địa bàn huyện Hoài Đức, viết về những gương người tốt việc tốt với những việc làm thiết thực tri ân các liệt sỹ thương binh, bài viết không quá 500 từ.

Cuộc thi được phát động ngày 03/4/2017; kết thúc ngày 30/5/2017.

